



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาที่ขาดจริยธรรม และการใช้  
ค่าที่ไม่สมเหตุผล ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคนยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาเกินจำเป็น ราคาแพงเกินควร เป็น  
ปัญหาส่วนหนึ่งของภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่  
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์  
ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ จากภพวิฆิตยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์  
แอบแฝงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินตอบแทน ขอมกัญฉัล การเดินทางไปต่างประเทศเป็นต้น การส่งเสริมการขาย  
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในลักษณะดังกล่าว กลายเป็นส่วนหนึ่งของ  
สถานการณ์ปกติของสังคมไทย ทำให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิด และเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็น  
สิทธิ์ที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน ธรรมภิบาลของ  
ระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวม

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ  
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็น  
แนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมภิบาล สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข  
ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา  
จนกระทั่งถึงการมีขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา อีกทั้งสำนักงานป.ป.ช. ได้ศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตใน  
กระบวนการเบิกจ่ายยา ตามมติที่สภาสังเกตการณ์รักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ พบว่า  
หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์  
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๕๗ เมื่อถูกขุดหน่วยงาน และพบอีกว่าประเด็นเงินบริจาคของบริษัทยา หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด  
กระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้  
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง  
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด แต่ไม่มึระบบการจัดเก็บข้อมูล  
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และจากการสอบสวนของ สำนักงาน  
ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบการกระทำในลักษณะเป็นกระบวนการที่โยงใยในเครือข่ายการทุจริต  
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือข่ายผู้บริจาคในโรงพยาบาลและกลุ่มบริษัทจำหน่ายยา  
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำ  
ความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา ๓ ประเภท คือ การสวมสิทธิ การยืมยาและการซื้อยาไปจ่ายยา เพื่อให้เป็น  
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามมติที่สภาสังเกตการณ์รักษาพยาบาล  
ข้าราชการ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโชษยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงการบังคับใช้ เพื่อป้องกันการทุจริตในลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยที่เป็นการ สมควรปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีโชษยาของ กระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี และบังคับใช้กับส่วนราชการหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโชษยาป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้หน่วยงานอื่นต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้ออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโชษยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่องแนวปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโชษยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำปาง”

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหน้าที่ของ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

“เกณฑ์จริยธรรม” หมายความว่า เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีโชษยาของกระทรวงสาธารณสุข

“ธรรมาภิบาลระบบยา” หมายความว่า การบริหารจัดการระบบยาที่ดี ตั้งแต่การคัดเลือก จัดหา กระจายการใช้ยา และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

“ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

“เวชภัณฑ์ที่มีโชษยา” หมายความว่า วิสดูการแพทย์ วิสดูทันตกรรม วิสดูวิทยาศาสตร์ กัมแพนท์ วิสดูเภสัชภัณฑ์ วิสดูลื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับ ผู้ป่วยเฉพาะราย

“การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโชษยา” หมายความว่า การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล ข้อความ การชักชวน จูงใจหรือการกระทำด้วยวิธีอื่นใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งซื้อ การสั่งซื้อหรือการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ที่มีโชษยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า

“การโฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ ข้อความเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มีโชษยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการหรือสื่อใด ๆ

“ของขวัญ” หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ ของชำร่วย ที่บริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มีโชษยา มอบให้แก่บุคคลเพื่อประโยชน์ทางการค้า

“ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่แจกแก่บุคคล ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพื่อการศึกษารวบรวม (กรณีที่ว่าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายทำให้ประสิทธิภาพการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา)

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่าและให้หมายความรวมถึงการลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือการนำใดซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้รับได้รับประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือทางมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

“ผู้สั่งซื้อ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอื่น ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย

“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขชุมชน และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

“ผู้แทนวิชาชีพ” หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย หมายความว่า ตัวแทนของ บริษัทฯ และบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อนำเสนอข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย

“บริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย” หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้าและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ สมาคม องค์กร ฯลฯ) ทั้งนี้ รวมถึงองค์การเภสัชกรรม

“ผู้บริหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำนาจสั่งการในการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

“ผู้มีอำนาจ” หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดำเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน

“บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตำแหน่ง หรือที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน

ข้อ ๓ การกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีอรรถกถาบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหารผู้มีอำนาจผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งซื้อต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๒ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดมุ่งเน้นให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย คู่แข่งกับประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๓ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาด้อยราคาสุทธิ

๓.๔ การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพียงเน้นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาหรือประโยชน์ส่วนตน

๓.๕ ควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ เช่น การกำหนดบริเวณและกำหนดเวลาที่อนุญาตให้ทำกิจกรรม เกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุนของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง ดังนี้

(๑) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ดำเนินกิจกรรมตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด

(๒) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่เป็นการให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ

(๓) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง

(๔) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

๓.๖ ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญพยางค์ยา (Generic Name)

ข้อ ๔ การรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ผู้บริหารผู้มีอำนาจผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งใช้ ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในลักษณะ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

๔.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ผู้มอบให้ตนเอง รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของตน เว้นแต่

(๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติ ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับบริการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด

(๒) สิ่งที่เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของหน่วยงานหรือหน่วยบริการ

๔.๓ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ต้องไม่เป็นการขายรายได้ในลักษณะผลประโยชน์ค่าตอบแทนทุกประเภท

ข้อ ๕ การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ผู้บริหารผู้มีอำนาจผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งใช้ต้องดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ

๕.๒ ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาชวนเชื่อ หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยานักผู้ป่วยและประชาชน

๕.๓ ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อหาผลประโยชน์กับบริษัทयाหรือเวบกึ่งรัฐที่มีใช้ภายใน  
ในรายงานใด เมื่อแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะ  
ของกึ่งรัฐที่มีใช้ภายในทางวิชาการ

ข้อ ๖ การรับการสนับสนุนจากบริษัทयाหรือบริษัทเวบกึ่งรัฐที่มีใช้ทางด้านวิชาการ ผู้บริหารผู้  
มีอำนาจผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และผู้สั่งใช้ต้องดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ การรับการสนับสนุนจากบริษัทयाหรือบริษัทเวบกึ่งรัฐที่มีใช้ภายใน เพื่อจัดประชุมวิชาการ  
โดยได้รับการสนับสนุนงบส่วนเงินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทयाหรือเวบกึ่งรัฐที่มีใช้ภายใน  
ต้องเปิดเผยการ สนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือวิทยากรรับทราบ

๖.๒ การรับการสนับสนุนจากบริษัทयाหรือบริษัทเวบกึ่งรัฐที่มีใช้ภายในไปประชุม สัมมนา อบรม  
ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิทยากร ได้รับวิทยากรมี ดังต่อไปนี้

๖.๑ เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้หน่วยงานหรือหน่วยงานบริการ และไม่มี  
เกี่ยวข้องกับผู้ผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายและเวบกึ่งรัฐที่มีใช้ภายใน

๖.๒ ให้รับการสนับสนุนในนามหน่วยงานหรือหน่วยงานให้หน่วยงานหรือหน่วยงานบริการ  
จัดระบบการบริการสนับสนุนและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน  
หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้การสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่า  
วิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักสำหรับตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การ  
ประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ

ข้อ ๗ บริษัทयाหรือเวบกึ่งรัฐที่มีใช้ภายใน และผู้แทนบริษัทया หรือพนักงานของหน่วยงานและเวบกึ่งรัฐ  
ที่มีใช้ภายใน ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายการพิจารณาความผิดทางอาญา มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗  
และ มาตรา ๑๖๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ และ มาตรา ๑๖๘

ข้อ ๘ ระบบการตรวจสอบการการรับสนับสนุนจากบริษัท และการดำเนินการตามประกาศ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางกำหนดการตรวจสอบการรับสนับสนุนจากบริษัทผู้แทนบริษัทया และการ  
ดำเนินการตามประกาศฉบับนี้โดยระบบขบวนการภายในอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ  
ส่งมายังแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางทราบ

จึงประกาศมาให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายกเทศมนตรีสาธารณสุขจังหวัดลำปาง